

# Fashion Show "Cội nguồn tinh hoa hội tụ": Sự giao thoa đầy sáng tạo kể câu chuyện thời trang Việt

22:09 12/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 12/11, tại Hà Nội đã diễn ra Fashion Show "Cội nguồn tinh hoa hội tụ". Đây là chương trình ý nghĩa giao thoa đầy sáng tạo giữa cựu sinh viên - những người đã và đang đóng góp cho sự phát triển của ngành thời trang và các sinh viên hiện tại, những tài năng trẻ trong lĩnh vực thời trang. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, nơi đào tạo ngành thời trang Việt Nam.**



*Sự kết nối và tri ân mái Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp giữa các nhà thiết kế nổi tiếng khi trở về mái trường.*

Gửi gắm thông điệp bảo tồn di sản thời trang, "Cội nguồn tinh hoa hội tụ" kể câu chuyện thời trang Việt qua những bộ sưu tập thời trang truyền thống của nhà thiết kế thời trang là cựu sinh viên của trường và các sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Từ đó góp phần khẳng định sự

sáng tạo, bảo tồn và phát triển đào tạo thời trang Việt tiếp nối trong các thế hệ nhà thiết kế trẻ của Việt Nam.

Chương trình thể hiện sự gắn kết giữa giá trị truyền thống và sáng tạo hiện đại góp phần phát huy tinh hoa văn hóa và nghệ thuật trong lĩnh vực thời trang đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa và khơi dậy sáng tạo trong nhiều thế hệ sinh viên. Chương trình được tổ chức bởi Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội và Bảo tàng Hà Nội nhằm hình thành mạng lưới các không gian sáng tạo và triển khai tổ chức hoạt động trung tâm điều phối các hoạt động sáng tạo của thành phố Hà Nội tiến tới gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.



*Hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Mai Phụng Anh và Đỗ Trịnh Hoài Nam đều là cựu sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Họ cùng trở về trường và mang tâm huyết của mình góp phần phát triển ngành thời trang Việt Nam*

Tại đêm hội thời trang đặc biệt này, nhà thiết kế và nhà sáng lập thương hiệu thời trang Pantio Mai Phụng Anh - một trong những gương mặt cựu sinh viên ưu tú của trường, đã mang đến cho khán giả Thủ đô màn trình diễn mãn nhãn với bộ sưu tập thời trang ứng dụng cao cấp Fantasy.

Bộ sưu tập Fantasy được lấy cảm hứng từ những xúc cảm đa chiều của thế giới ảo ảnh, vẽ lên câu



chuyện nghệ thuật của thời trang đương đại theo trường phái lãng mạn, sang trọng, hiện đại mang đến những thiết kế đặc sắc, ấn tượng dẫn đầu xu hướng thời trang Thu Đông 2024.



*Nhà thiết kế, CEO của Pantio Mai Phương Anh với các người mẫu tại Fashion Show "Cội nguồn tinh hoa hội tụ".*

Là một bản giao hưởng của những giấc mơ, nơi thực tại và hư ảo hòa quyện một cách tinh tế, bộ sưu tập vẽ nên một bức tranh sống động về một thế giới đầy màu sắc, nơi những cô gái hiện đại có thể tự do khám phá và thể hiện bản thân. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một thông điệp về khát vọng tự do và tinh thần làm chủ cuộc sống.

Để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật thời trang độc đáo, nhà thiết kế Mai Phương Anh đã lựa chọn những chất liệu cao cấp như voan lụa, ren dệt hoa cao cấp. Những chất liệu mềm mại, bay bổng này không chỉ mang đến cảm giác thoải mái mà còn tôn lên vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ của người mặc. Bên cạnh đó, kỹ thuật đính kết trang trí thủ công tỉ mỉ đã tạo nên những hiệu ứng thị giác đẹp mắt, khiến mỗi thiết kế trở nên thật đặc biệt.



*Những khoảnh khắc kỷ niệm của các nhà thiết kế thời trang khi chụp ảnh cùng với thầy và trò Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp*

Những thiết kế trong bộ sưu tập mang đậm dấu ấn cá nhân của nhà thiết kế Mai Phương Anh, với những đường cắt cúp táo bạo, những chi tiết cách điệu độc đáo. Phom dáng trang phục hiện đại, phóng khoáng, tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể, giúp người mặc tự tin thể hiện cá tính riêng.

Những thiết kế độc đáo và chất lượng cao, bộ sưu tập Fantasy hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng thời trang Thu Đông 2024. Những thiết kế trong bộ sưu tập không chỉ phù hợp với những buổi tiệc sang trọng mà còn có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, giúp người mặc luôn nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn.





Qua bộ sưu tập Fantasy, nhà thiết kế Mai Phương Anh muốn gửi gắm thông điệp về sự tự do, về việc dám mơ ước và theo đuổi những điều mình muốn. Những người phụ nữ hiện đại, thông minh và độc lập sẽ tìm thấy chính mình trong những thiết kế đầy cảm hứng.

Góp mặt trong Fashion Show “Cuội nguồn tinh hoa hội tụ” cũng là dịp để các nhà thiết kế gạo cội như Mai Phương Anh truyền cảm hứng và kinh nghiệm quý báu. Sự xuất hiện của bộ sưu tập Fantasy tại sân khấu này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhà thiết kế mà còn khẳng định vị thế của thương hiệu thời trang Pantio trong làng thời trang Việt Nam.



*Trình diễn những mẫu thiết kế mới trong bộ sưu tập Fantasy của thời trang Pantio.*

Hơn 15 năm đồng hành cùng phái đẹp, cùng mạng lưới 60 showroom hiện đại trải dài khắp các tỉnh, thành phố cả nước, thời trang Pantio đã trở thành một trong những thương hiệu thời trang nữ được yêu thích nhất tại thị trường Việt Nam. Với sứ mệnh "phụng sự khách hàng" bằng sự thấu hiểu và tận tâm, Pantio luôn mang đến những sản phẩm thời trang thanh lịch, sang trọng và hiện đại giúp phái đẹp thể hiện phong cách riêng của mình. Sự kiện lần này là một minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của thương hiệu.

Năm 2021 và 2022 đánh dấu bước tiến vững chắc của Pantio khi liên tục được người tiêu dùng bình chọn vào top 10 tin dùng Việt Nam. Tiếp nối thành công đó, năm 2023, Pantio chính thức được vinh danh với giải thưởng Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi tiếng quốc gia, cùng danh hiệu top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương. Những giải thưởng danh giá này đã góp phần khẳng định tầm vóc và vị thế của Pantio trong ngành công nghiệp thời trang, không chỉ tại Việt Nam mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường thời trang quốc tế.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/fashion-show-coi-nguon-tinh-hoa-hoi-tu-su-giao-thoa-day-sang-tao-ke-cau-chuyen-thoi-trang-viet>